

# ระดม9หน่วยแก้'ภัยแล้ง' กรมชลกำลังทำนาปรัง

**กรุงเทพธุรกิจ** ● อธิบดีกรมชลประทานเผย สถานการณ์ภัยแล้ง ประมาณน้ำเหลือ 23% สั่งสำรองน้ำเขื่อน 2 หมื่นล้านลบ.ม. คาดทั้งช่วง เดือน มี.ย.-ก.ค.ทำซ้ำเกษตรกรงดทำนาปรัง "กรมฝนหลวง" ระดม 9 หน่วยแก้แล้ง-ลดฝุ่นพิษ

ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับมือ สถานการณ์ภัยแล้งในหลายจังหวัด วานนี้(20 มี.ค.) นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่ นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและ สหกรณ์ได้ประชุมร่วมกับกองบัญชาการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 โดยกรมชลประทานนำเสนอแผนการบริหาร จัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง

สถานการณ์น้ำปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักรวมทั้ง ประเทศประมาณ 48,346 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำ ใช้การได้ 25,355 ล้าน ลบ.ม. มีแผนจัดสรรน้ำ ฤดูแล้ง ปี2561/62 รวม 23,100 ล้าน ลบ.ม. โดย จัดสรรไปแล้ว 17,798 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77 คงเหลือ 5,302 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23 ซึ่งมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดฤดูแล้งแน่นอน อีกทั้งยังสำรองช่วงต้นฤดูฝนอีก 20,053 ล้าน ลบ.ม. กรณีเกิดฝนทั้งช่วงเดือนมี.ย.-ก.ค.

สำหรับน้ำลุ่มเจ้าพระยา อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ อ่างเก็บน้ำภูมิพล มีปริมาณน้ำ

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

## สรุป

เก็บกัก 7,372 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำเก็บกัก 5,650 ล้าน ลบ.ม. อ่าง เก็บน้ำแควน้อยฯ มีปริมาณน้ำเก็บกัก 424 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำป่าสักฯ มีปริมาณ น้ำเก็บกัก 301 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำใช้ การได้รวมกันประมาณ 7,051 ล้าน ลบ.ม. แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง 8,000 ล้าน ลบ.ม. ทำการจัดสรรแล้ว 6,971 ล้านลบ.ม. คิด เป็นร้อยละ 87 มีปริมาณน้ำคงเหลือ 1,029 ล้าน

ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 13 ปัจจุบันมีปริมาณ น้ำสำรองสำหรับต้นฤดูฝน 6,022 ล้าน ลบ.ม. ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ มีปริมาณน้ำเก็บกัก 15,152 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำเก็บ กัก 6,106 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การ ได้รวมกันประมาณ 7,981 ล้าน ลบ.ม. มีแผนจัดสรรน้ำในฤดูแล้ง 5,700 ล้าน ลบ.ม. โดยจัดสรรไปแล้ว 2,196 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39 คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้อง จัดสรร 3,504 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61 ปัจจุบันมีปริมาณน้ำสำรองสำหรับต้น ฤดูแล้งอีก 4,477 ล้าน ลบ.ม.

สถานการณ์โดยรวมในพื้นที่เขต ชลประทานไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง แม้ว่าบาง พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเกินแผนที่กำหนดไว้ ได้แก่ ภาคเหนือ ปลูกเกินแผน 210,000 ไร่ ภาคตะวันออกเกินแผน 40,000 ไร่ และลุ่ม เจ้าพระยาเกินแผน 550,000 ไร่ รวม 3 พื้นที่ 800,000 ไร่ ส่วนภาคตะวันตก และภาคใต้ปลูกต่่า กว่าแผนรวม 570,000 ไร่

ดังนั้นจึงที่เกินแผนทั้งประเทศ 230,000 ไร่ แต่ปริมาณน้ำในขณะนี้เพียงพอที่จะ ส่งให้เกษตรกรจนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้ ทั้งหมด แต่ทำซ้ำทุกสำนักงานชลประทาน ประสานกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นเข้า ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากเกษตรกรงด ทำนาปรัง เนื่องจากสิ้นเดือนเม.ย. จะงดทำการ ส่งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งหากเกษตรกรผิน ปลูกต่ออาจส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการ เกษตรได้

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการ บรรเทาป้องกันพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ กรมชลประทาน ได้เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร กระจายไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลา และศูนย์

อำนวยการที่กรมชลประทานเพื่อให้พร้อม เข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทันที ส่วน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้กำชับสำนักงาน โครงการชลประทานทุกแห่งทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้คำนึงถึงการใช้น้ำอย่าง ประหยัดด้วย เนื่องจากปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ฤดูแล้งมีอุณหภูมิสูงและฝน จะมาล่า จากปกติจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพ.ค. อาจเลื่อนไปเป็น ปลายเดือนพ.ค.

ด้านนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรม ฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อ วันที่19 มี.ค.ที่ผ่านมาหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก อุตรธานี นครสวรรค์ กาญจนบุรี จันทบุรี และหน่วยฯ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝน หลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ได้รับ ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง บรรเทาปัญหา ฝุ่นละอองเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าไม้ และ ยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ

ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พื้นที่ลุ่มรับน้ำบริเวณ

อำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู อ่างเก็บน้ำ ทับเสลา อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว และอ่างเก็บน้ำ กระเสี้ยว ด้านหน่วยฯ พิษณุโลก ได้ขึ้น ปฏิบัติการยับยั้งและบรรเทาความรุนแรง ของพายุลูกเห็บด้วยภารกิจเมฆเย็นด้วย เครื่องบิน Super King Airสามารถช่วย ยับยั้งพายุลูกเห็บบริเวณและทำให้มีฝนตก เล็กน้อยในบางพื้นที่ของจังหวัดตากและ กำแพงเพชร โดยไม่พบการรายงานว่ามี ลูกเห็บตกบริเวณพื้นที่เป้าหมาย

ทั้งนี้ กรมฝนหลวงฯ จะดำเนินการตั้ง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นอีกหนึ่งหน่วยในวันที่ 25 มีนาคม 2562 โดยได้รับการสนับสนุนอากาศยานจาก กองทัพอากาศมาประจำการเพื่อดูแลและ

ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน  
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ต่างๆ อาทิ ที่นครราชสีมาในขณะนี้ ได้ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกรในหมู่บ้าน บ้านโนนกุ่ม หมู่ที่14 ต.ดงใหญ่ อ.จันทรนครราชสีมา โดยเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ขณะที่แหล่งน้ำธรรมชาติก็มีปริมาณดินเขินลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกษตรกรต้องไล่ต้อนโคกระบือไปหะเล็มตอซังหญ้าแห้งตามทุ่งนา เพราะไม่มีหญ้าสดให้กิน

ส่วนฟางฟ่อนที่กักตุนไว้ก็ไม่เพียงพอเกษตรกรบางรายต้องพาวัวควายไปกินหญ้าและน้ำตามสระที่ยังพอมี ซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านกว่ากิโลเมตร และแม้ว่าน้ำในสระหรือหนองน้ำในทุ่งนา จะมีสภาพเป็นขุ่นโคลน แต่ก็จำเป็นต้องปล่อยให้โค-กระบือกินหรือลงไปนอนแช่เพื่อคลายความหิวและคลายความร้อนจากอากาศอบอ้าว โดยคาดว่าเดือนเมษายนนี้สถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงมากขึ้นอีก